

Chúa Nhật II Mùa Vọng 08/12/2024

Mừng Lễ Bổn Mạng Hội Legio Mariae

Ý Lễ Trong Tuần

Tin Mừng Lc 3, 1-6

Thứ Bảy (07/12): + LH Giuse + LH Hilariô
+ Cầu Bình An + Tạ Ơn
Chúa Nhật (08/12): Chúa Nhật II Mùa Vọng
Tạ Ơn và Cầu Bình An cho Hội Legio Mariae
(+ 2 LH Anna + Các LH) (+ LH Phêrô + LH Anrê)
+ LH Tôma + LH Hilariô + LH Phêrô
(+ Tạ Ơn + Cầu Bình An + LH Đominicô-Catarina)
Thứ Hai (09/12): Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Lễ Trọng & Buộc + LH Tôma + LH Hilariô
Thánh Lễ: 12 PM tiếng Anh và 6:30PM tiếng Việt
Đáp ca: Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Thứ Ba (10/12): - Đức Mẹ Lôrêrô + LH Hilariô + LH Têrêsa
Thứ Tư (11/12): - Thánh Damasus I, Giáo Hoàng
+ LH Phêrô + LH Hilariô
Đáp ca: Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi.
Thứ Năm (12/12): - Đức Mẹ Guadalupe + LH Hilariô + LH Maria
Thứ Sáu (13/12): - Thánh Lucia, đồng trinh tử đạo
(+ LH Giuse + Các LH) + LH Hilariô
Thứ Bảy (14/12): - Thánh Gioan Thánh Giá
Chúa Nhật (15/12): Chúa Nhật III Mùa Vọng

Sách Bài Đọc Năm C: trang 32

Thánh Vinh Đáp Ca: Việc Chúa làm cho ta / ôi vĩ đại!
Ta thấy mình chan chứa một niềm vui.

Allêluia, Allêluia: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. **Allêluia.**

Tiền Đàng Chúa, Chúa Nhật 01/12/2024
- Thánh Lễ Tiếng Việt \$6,413.00
- Thánh Lễ Tiếng Anh \$4,736.00

Phụng Vụ Chúa Nhật 15/12/2024

Lời Chúa, Lời Nguyện (Thứ Bảy): Tr. Việt Ngữ
Lời Chúa, Lời Nguyện (CN): Nhóm PV I
Thừa Tác Viên (CN): Ông Trần Văn Mẫn, Cô Phạm Thanh Phương, Cô Lâm Thị Tươi, Anh Võ Minh Vũ
Xin Tiền Nhà Thờ, Hướng dẫn (CN): .. KT Lê Thị Thành

Ý Cầu Nguyện Đức Thánh Cha Tháng 12

Cầu cho những người hành hương của hy vọng:
Để chuẩn bị cho Năm Thánh tiếp theo của Giáo hội, các tín hữu được yêu cầu cầu nguyện trong tháng Mười Hai để Năm Thánh 2025 của Giáo hội sắp tới cũng cố chúng ta trong đức tin, giúp chúng ta nhận ra Chúa Kitô Phục Sinh giữa cuộc sống của chúng ta, biến đổi chúng ta thành những người hành hương của niềm hy vọng Kitô giáo".

Phúc Âm: Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, Khanan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gio-an, con ông Da-ca-ri-a, trong hoang địa. Ông đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lối lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Suy niệm: Gioan được tuyển chọn làm sứ ngôn của Chúa. Ông kêu gọi người ta trở về con đường ngay thẳng để đón nhận ơn cứu độ. Với ơn gọi Kitô hữu, chúng ta cũng được trao sứ mệnh rao giảng sự công chính của Thiên Chúa. Xây dựng con đường chân lý hòa bình trong thế giới. Giữa một thế hệ muốn chối bỏ Thiên Chúa. Một thế hệ vong thân và đảo điên trong vô luân mất an bình. Người Kitô hữu đã phải làm gì? Và đã làm được gì? Gioan đã chu toàn nhiệm vụ tiên hô cho Đấng Cứu Thế. Còn chúng ta, bao giờ sứ mệnh của chúng ta mới hoàn tất?

Câu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, được mang danh là một Kitô hữu, sứ mệnh chúng con cũng thật cao cả và cũng thật nặng nề. Chúng con có thể an tâm được không khi chung quanh chúng con và thậm chí chính trong con người chúng con còn có những tranh chấp, gian tà? Chúng con có thể bình yên được không khi anh chị em chúng con vẫn còn hận thù, ganh ghét? Lạy Chúa Giêsu, chúng con phải làm gì? Chúng con phải làm gì để xây dựng hòa bình? Chúng con phải làm gì cho nước tình yêu được lan tràn trên mặt đất để anh chị em chúng con sống trong an vui hạnh phúc? Lạy Chúa, chúng con không thể "bình chân như vại" khi sứ mệnh của chúng con chưa hoàn tất. Xin Chúa giúp chúng con. Amen

Vietnamese Community Outreach

Trong tinh thần mến Chúa yêu người, kính mời quý ông bà anh chị em cùng tham gia phục vụ cho những anh chị em trong hoàn cảnh khó khăn tại The Lord's Diner thứ Tư này, ngày 11/12, từ 5 PM đến 7:45 PM. Xin liên lạc anh Châu Lê (316) 992-8928. Xin quý ông bà anh chị em đậu xe ở Parking phía sau của The Lord's Diner.

Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội sẽ vào Thứ Hai ngày 9/12 và là Lễ Trọng và Buộc. GX sẽ có Thánh Lễ 12 PM tiếng Anh và 6:30 PM tiếng Việt.

Một Gia Đình, Sống Tròn Đầy Trong Đức Kitô
Mục tiêu Địa Phận kêu gọi Giáo Xứ của chúng ta đóng góp là \$455,000. GX của chúng ta đã **quyên góp được \$291,480, 64.06%** của mục tiêu (chúng ta có 22.36% giáo dân đã cam kết). Với tất cả những ơn lành Chúa ban, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta một trái tim yêu thương, rộng mở để hy sinh giúp đóng góp cho Địa Phận. Quý ông bà anh chị em nào chưa nhận được thư của Địa Phận, xin liên lạc văn phòng Giáo Xứ.

Ứng Hộ Hoa Giáng Sinh

Quý cụ, ông bà anh chị em ứng hộ Hoa Giáng Sinh cho Lễ Đêm và Ngày Giáng Sinh năm nay, xin gọi cho cô Tươi 316-841-3591 hoặc gặp cô sau Thánh Lễ Chúa Nhật ở cuối Nhà thờ, để đặt hoa sớm. Giá mỗi chậu là \$26. Quý cụ, ông bà anh chị em có thể đem hoa về nhà để lấy lộc Giáng Sinh sau Thánh Lễ Ngày Giáng Sinh.

Cám Ơn Ứng Hộ Hoa Giáng Sinh

AC Trần Trung Hiếu	2 chậu
AC Hoàng Minh & Nguyệt	2 chậu
AC Đinh Đăng	4 chậu
AC Nguyễn Ninh & Nhung	7 chậu
AC Nguyễn Toàn & Cúc	2 chậu lớn
AC Nguyễn Thanh	2 chậu
AC Nguyễn Thành Todd	1 chậu
AC Vũ Nghiệp & Dự	2 chậu
Chị Nguyễn Đông	1 chậu
Bà Hoàng Thị Khiết	2 chậu
ÔB Hoàng Kim Thoa	1 chậu
ÔB Nguyễn Đức Phán	2 chậu

Gói Bánh Chung Đợt 1

Kính thưa Quý Ông Bà Anh Chị Em, Bánh Chung là một trong những phong tục của văn hóa Việt Nam trong ngày Tết. Chúng ta cùng nhau gói Bánh chung, để đem đến từng Gia Đình tấm bánh chung ngày Tết.

* Thứ Sáu ngày 13/12, từ 10 AM: Lau lá, cắt lá, nấu đậu, nấu gạo, vo gạo, ngâm gạo.

* Thứ Bảy ngày 14/12, từ 8 AM: gói bánh.

Kính mong Quý Đoàn Thể, Quý Ông Bà Anh Chị Em, đặc biệt các bạn trẻ, sắp xếp thời giờ tham gia gói bánh chung đợt 1. CĐGX cần nhiều thiện nguyện viên cho hai ngày trên. Chân thành cảm ơn.

Phân Phối Bánh Chung Tết Ất Tỵ

Kính thưa quý cụ, quý ông bà anh chị em. Cũng như mọi năm, Cộng Đoàn Giáo Xứ chúng ta sẽ phân phối bánh chung làm ba đợt:

- Đợt 1 từ 12PM thứ Bảy ngày 21/12 đến 5PM thứ Hai ngày 23/12/2024. Đợt này do bà con yêu cầu có bánh chung thường thức trong Mùa Giáng Sinh.
- Đợt 2 từ 12PM thứ Tư ngày 15/1 đến thứ Sáu ngày 17/1/2025. Đợt 2 trong Hội Chợ Tết Ất Tỵ.
- Đợt 3 từ 12PM thứ Bảy ngày 25/1 đến 5PM thứ Hai ngày 27/1/2025. Đợt 3 trước Tết Ất Tỵ.

Kính mong sự ủng hộ của bà con trong Cộng Đoàn Giáo Xứ và nhiệt tình giới thiệu đến gia đình thân hữu, đồng nghiệp trong Cộng Đồng và các thành phố lân cận. Mặc dù giá cả thị trường tăng mạnh nhưng Ban Tổ Chức Hội Chợ Tết vẫn giữ giá cũ là \$25/bánh. Để tiện việc sắp xếp giao bánh, xin quý vị đặt trước mỗi đợt. Mọi chi tiết xin liên lạc bà Hải (516-0043), cô Sáng (300-5555), cô Mai (258-4128). Chân thành cảm ơn!

Cám Ơn

Cộng Đoàn Giáo Xứ chân thành cảm ơn chị Lê Mai ủng hộ CĐGX \$2,000 trong dịp tang Lễ của người chồng là anh Hilariô Nguyễn Hữu Phú. Nguyễn xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria ban cho linh hồn Hilariô sớm hưởng Nhan Thánh Chúa và ban cho chị cùng gia đình mọi ơn lành trong cuộc sống.

Thành Quả Tốt Đẹp Trong Dịp Đức Cha Đến CĐ/GX

Kính thưa quý cụ quý ông bà anh chị em. Cộng Đoàn Giáo Xứ chúng ta thật vui mừng qua những thành quả đến với CĐGX chúng ta tuần qua trong dịp Đức Cha đến với CĐGX chúng ta. Ngài chia sẻ: "Thật cảm động và vui mừng vì những tâm tình yêu mến, chia sẻ và cùng đồng hành với tôi mà quý ông bà anh chị em dành cho tôi." Văn phòng của Đức Cha cho biết món quà các Đoàn Thể và cá nhân dâng Đức Cha là \$20,000. Nguyễn xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria ban mọi ơn lành trên CĐ GX chúng ta.

Những Chiếc Hộp Quà Bí Ẩn

Sau các Thánh lễ CN vào cuối tuần tới, ngày 14/12, GX sẽ có các Hộp Bí Ẩn Amazon để mua. Những hộp này chứa các mặt hàng mới từ Amazon, đặc biệt có hộp sẽ có thêm từ 100 đô la hoặc thẻ quà tặng (gift card) trị giá 50 đô la hoặc 25 đô la. Những chiếc hộp này là món quà Noel tuyệt vời cho gia đình, con cháu, và bạn bè mùa Lễ Giáng sinh này! Giá mỗi hộp là 100 đô la, GX có tất cả 40 hộp. Kính mời quý ông bà anh chị em mua "Những chiếc hộp bí ẩn" để giúp gây quỹ cho Giáo Xứ.

Chương Trình Giải Tội Mùa Vọng

- Thứ Sáu (20/12): 11 AM - 12 PM tại Nhà Thờ
5:30 - 6:30 PM tại Trung Tâm
- Thứ Bảy (21/12): 3 PM - 3:50 PM tại Nhà Thờ
6:30 - 7:00 PM tại Nhà Thờ
- Thứ Hai (23/12): 11 AM - 12 PM tại Trung Tâm
5:30 - 6:30 PM tại Trung Tâm
Xin quý cụ, quý ông bà anh chị em thu xếp thời gian đi xưng tội sớm, xin đừng đợi đến phút chót.

Christmas Calling - Lời Mời Gọi Giáng Sinh

Chúng ta không thể thực hành trọn vẹn đức tin Công giáo nếu không có đời sống và sứ vụ của các linh mục. Quý ông bà anh chị em sẽ sớm nhận được thư mời xem xét một món quà cho Lời Mời Gọi Chia Sẻ Giáng Sinh - một món quà tri ân để hỗ trợ các linh mục đã nghỉ hưu và việc giáo dục các chủng sinh. Thiên Chúa đã ban phúc lành cho chúng ta năm nay với 41 thầy trong chủng viện và tiếp tục ban phước cho chúng ta với rất nhiều linh mục đã nghỉ hưu nhưng vẫn phục vụ Giáo hội bằng nhiều cách. Đức Giám Mục xin quý ông bà anh chị em hãy quảng đại nhất có thể vào thời điểm thiêng liêng nhất trong năm này.

Lịch Trình Sinh Hoat

- 9/12/2024: Lễ Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ Trọng & Buộc
- 24,25/12/2024: Đại Lễ Giáng Sinh
- 01/01/2025: Lễ Kính Mẹ Thiên Chúa, Lễ Trọng & Buộc
- 17,18/01/2025: Hội Chợ Tết Ất Tỵ tại Trung Tâm CĐGX.